

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

**về tập trung hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh**

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện khá đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị và đông đảo Nhân dân quan tâm, đồng tình hưởng ứng; khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, đã đi vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được triển khai sôi nổi, rộng khắp, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư nâng cấp, mạng lưới giao thông nông thôn phát triển; công tác giáo dục, văn hóa, y tế, vệ sinh môi trường nông thôn được chú trọng, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đến nay, toàn tỉnh có 111/116 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 07 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thời gian qua cũng còn những tồn tại, hạn chế: Việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới từng lúc, từng nơi còn chậm; có nơi không ban hành văn bản chuyên đề để chỉ đạo thực hiện mà lồng ghép vào chương trình công tác hằng năm của cấp ủy; công tác tuyên truyền từng lúc thiếu thường xuyên, quyết liệt. Kết quả xây dựng nông thôn mới ở các địa phương chưa đồng đều; chất lượng đạt chuẩn và công tác duy trì bền vững kết quả của một số xã sau đạt chuẩn còn hạn chế, đặc biệt là tiêu chí về phát triển sản xuất, môi trường, thu nhập, an ninh, trật tự. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới có phần lắng xuống so với các giai đoạn trước; nhiều mô hình được tổ chức thực hiện có hiệu quả nhưng chậm được nhân rộng và không duy trì lâu; chưa có xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, chưa có huyện đạt nông thôn mới nâng cao... Khả năng hoàn thành mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đề ra rất khó khăn.

Những hạn chế trên có nguyên nhân khách quan là Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 mới ban hành với nhiều chỉ tiêu, nội dung điều chỉnh theo hướng cao hơn so với giai đoạn trước; trong khi nguồn lực bố trí thực hiện chương trình còn hạn chế; việc xã hội hóa xây dựng nông thôn mới

còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ quan là: Một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới chưa quyết liệt, thường xuyên, thiếu kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; vai trò ban chỉ đạo các cấp chưa phát huy đúng mức; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong thực hiện chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; công tác tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu; một bộ phận nhân dân chưa thấy được vai trò, trách nhiệm chính của mình trong xây dựng nông thôn mới.

Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, nhất là xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xây dựng nông thôn mới, việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thường xuyên tuyên truyền vận động, phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong cán bộ và nhân dân. Nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và người dân trong tỉnh về vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới, nhất là việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Xác định việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đúng theo mục tiêu, lộ trình, nội dung đề ra. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xem đây là một trong những tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương hàng năm của tập thể, cá nhân.

2. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đúng với lộ trình đã đề ra, thực hiện bức phá trong năm cuối nhiệm kỳ; huy động có hiệu quả nguồn lực từ xã hội hóa, trong nhân dân, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Thực hiện tốt việc lồng ghép, đa dạng hóa các nguồn vốn để đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, các công trình liên quan đến đời sống sinh hoạt của nhân dân và phát triển sản xuất, nhất là ở vùng còn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xây dựng và nhân rộng các mô hình để sản xuất có hiệu quả, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Tăng cường tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn về thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng chuyển từ

đơn giá trị sang đa giá trị. Đổi mới phương thức thực hiện, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Xác định người dân và cộng đồng dân cư là chủ thể thực hiện và hưởng thụ, Nhà nước định hướng, hướng dẫn, tổ chức và hỗ trợ thực hiện.

3. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên cùng cấp trong triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua khác khác để tránh chồng chéo về nội dung, đối tượng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thiết thực và đạt hiệu quả cao nhất. Chú trọng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức sơ kết, tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, gắn với khen thưởng để kịp thời động viên, khuyến khích những cá nhân, tập thể, địa phương, đơn vị có nhiều thành tích trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới.

4. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch cụ thể để thực hiện đạt các chỉ tiêu và lộ trình các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh trong hơn một năm còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

- Rà soát, khẩn trương hoàn thành việc cụ thể hóa các quy định, cơ chế chính sách thực hiện tại địa phương theo thẩm quyền phân cấp; kịp thời chỉ đạo công tác nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh những quy định còn bất cập thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương để thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu bảo đảm hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; chú trọng thực hiện các chính sách khuyến khích ứng dụng khoa học-công nghệ, huy động nguồn lực, thu hút doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực nông thôn.

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; khuyến khích, hỗ trợ phát triển liên doanh, liên kết trong sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững, với quy mô sản xuất hàng hóa. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp phát triển, nhất là các hợp tác xã có mô hình liên doanh, liên kết.

- Tiếp tục huy động, bố trí, lồng ghép các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu hàng năm và cả giai đoạn 2021-2025. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, bảo đảm đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải lãng phí; ưu tiên đầu tư cho các địa phương đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu hàng năm và cả giai đoạn; chú trọng duy trì, nâng cao chất lượng tiêu

chí các xã đã về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

5. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, quán triệt, định hướng các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên các phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lựa chọn những cách làm mới, sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến để tuyên truyền đến các địa phương áp dụng và nhân rộng.

7. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị-xã hội và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo chức năng nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, lựa chọn những nội dung thiết thực để phối hợp vận động, khích lệ các tổ chức, cá nhân chung sức thi đua xây dựng nông thôn mới; đồng thời tham gia giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

8. Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

9. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hằng quý báo cáo tình hình, kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này quán triệt đến chi bộ và phổ biến rộng rãi trong nhân dân. *Đ. Thanh Bình*

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng,
- VPTW Đảng (HN, Vụ ĐP II),
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các ban của Tỉnh ủy,
- Các BCS đảng, đảng đoàn,
- UBMTTQ VN và các đoàn thể tỉnh,
- Các huyện, thành ủy, ĐUTT,
- Cổng thông tin điện tử tỉnh,
- Đài PTTH tỉnh, Báo Kiên Giang,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Đỗ Thanh Bình